

BÁO CÁO

sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Phần I

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW

I- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sau khi có Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Đảng ủy đã ban hành Công văn số 191-CV/ĐU ngày 03/4/2018 về chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư.

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn của địa phương một cách thiết thực, hiệu quả; kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trong lý luận và thực tiễn.

Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy lồng ghép tổ chức kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên... theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy hàng năm (tổng cộng 11 cuộc). Qua công tác kiểm tra, giám sát: Các chi bộ đã nghiêm túc tổ chức tuyên truyền, học tập, nghiên cứu ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề Đảng ta vận dụng sáng tạo, phát triển

trong lịch sử và trong công cuộc đổi mới hiện nay; kết quả, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hay trên địa bàn; trong công tác đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ được phát huy. Chất lượng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đơn vị trong tình hình mới.

II- Kết quả thực hiện

1. Kết quả việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW gắn với một số chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương trên lĩnh vực lý luận chính trị

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 23 được tiến hành nghiêm túc và kịp thời cho cán bộ chủ chốt của phường là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc và trưởng các hội, đoàn thể; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận, các hội đoàn thể phường, các chi bộ trực thuộc và các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt, giao ban, tọa đàm, hội nghị,.... Bên cạnh đó, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề hàng năm để triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Qua học tập, quán triệt hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng và sự cần thiết của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Kết quả tổ chức Hội nghị: trực tiếp 03 hội nghị với 231 người dự; lồng ghép 07 hội nghị với 397 người dự.

2. Kết quả việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương

Đảng ủy thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác. Tăng cường nghiên cứu, cập nhật những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung các chuyên đề hàng năm; tăng cường liên hệ thực tiễn trong quá trình nghiên cứu, vận dụng lý luận chính trị để kịp thời phản bác, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch.

Xác định công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thường đã triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Quy định 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước; thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm xây dựng cơ sở lý luận, nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; xác định việc học tập và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận, phục vụ cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Ngoài ra, để phục vụ hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị, Đảng ủy lãnh đạo các đơn vị, ban ngành luôn khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tiếp cận, khai thác, sử dụng các tư liệu, tài liệu theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp đều được cấp ủy, chính quyền nghiên cứu tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung vào các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị phù hợp và hiệu quả hơn. Qua đó, phát huy tối đa trí tuệ của tập thể, góp phần quan trọng trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

3. Kết quả tổ chức, triển khai công tác nghiên cứu lý luận

Đảng ủy đã nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện trong công tác xây dựng các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVII gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương.

Nội dung nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thường xuyên được quán triệt lồng ghép vào các hội nghị do Đảng ủy tổ chức. Hằng năm, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo rà soát, lập danh sách cử cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (*Trung cấp lý luận chính trị 08 đồng chí, Sơ cấp chính trị 12 đồng chí, bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở 07 đồng chí*). Năm 2023 Đảng ủy tiếp tục cử 08 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

4. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền và việc xây dựng, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW

Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 23 được quan tâm triển khai thực hiện, nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong điều kiện thích ứng mới.

Về nội dung: tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cá nhân để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình mới, gắn lý luận chính trị với thực tiễn. Công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, đạo đức cho thế hệ trẻ được quan tâm đẩy mạnh, đa dạng hóa về hình thức, như: Tổ chức các buổi tọa đàm, các câu lạc bộ, các cuộc thi trắc nghiệm trên internet; xây dựng và

vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, facebook; vận dụng các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh, thiếu niên trên địa bàn phường.

Về hình thức: tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua hệ thống đài truyền thanh phường, trang thông tin điện tử, các cuộc họp tổ dân phố,...., công tác tuyên truyền đã góp phần chuyển tải những nội dung trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu đã được tuyên truyền để nhân rộng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu rộng, đều khắp.

Hàng năm tổ chức đánh giá, sơ kết thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình, các mô “*Dân vận khéo*” cũng như khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, cụ thể:

+ Tỉnh tặng bằng khen: cho 01 tập thể và 02 cá nhân với mô hình: vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới (trong đó có 01 đồng chí đảng viên được Tỉnh ủy khen thưởng, biểu dương “*Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”)

+ Công an Tỉnh tặng giấy khen cho 01 tập thể với mô hình: phụ nữ với công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm.

+ Huyện ủy (Thị ủy) tặng giấy khen cho 02 tập thể (mô hình tập thể về “*gia đình phát triển bền vững*” của Hội LHPN và mô hình “*Chăn ấm mùa đông-kết nối những tấm lòng nhân ái*” của Ủy ban MTTQVN phường.

Có 01 mô hình “*Dân vận khéo*” được Thị xã ra Quyết định công nhận: Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

+ Đảng ủy tặng giấy khen cho 13 tập thể và 07 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”.

+ Đảng ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: có 08 tập thể, 23 cá nhân.

6. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “*về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”; Đảng ủy đã

kịp thời tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận xã hội. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường và các hội đoàn thể xây dựng trang fanpage đi vào hoạt động ổn định. Qua đó, kịp thời cập nhật các thông tin hoạt động của hệ thống chính trị và những vấn đề được Nhân dân quan tâm đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời, giúp nắm bắt, cung cấp, trao đổi, phản ánh tình hình dư luận xã hội nhanh chóng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và các tin xấu, tin độc hại trên mạng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng.

III- Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 được thực hiện nghiêm túc, chủ động, sáng tạo gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận chính trị được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm nhằm tạo nguồn lực công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới. Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng kiến thức; chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động ngày càng hiệu quả.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khuyết điểm

- Năng lực nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới vào thực tiễn đơn vị, địa phương của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu.

- Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời trước những vấn đề mới phát sinh.

2.2. Nguyên nhân

- Công tác tuyên truyền, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới chưa thật sự đổi mới về phương thức hoạt động.

- Việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới còn hạn chế.

Phần II

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

I- Bối cảnh tình hình

Trong thời gian tới, nền kinh tế nước ta đang trên đà phục hồi, phát triển với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vừa có những thuận lợi, cơ hội vừa có khó khăn, thách thức đan xen; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng phát triển, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường,... Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn sẽ tác động nhiều mặt không thuận lợi đến công tác bảo đảm an ninh tư tưởng và việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Một số phần tử xấu lợi dụng các vấn đề nảy sinh trong quá trình đô thị hóa, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội để xuyên tạc, gây nhiễu thông tin, tác động tiêu cực đến tư tưởng một số cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

II- Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới

1. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác lý luận chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận

số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội.

3. Quán triệt, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ.

4. Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm của chi bộ.

5. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.

6. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền viên cơ sở.

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới của Đảng ủy phường phố Hòa.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thị ủy,
- HĐND, UBND, UBMTTQVN phường,
- Các tổ chức chính trị-xã hội phường,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí ĐUV,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ**



Võ Thanh